



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

โดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่
ตำบลเวียง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่



ส่วนที่ ๑

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

บทนำ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นของเทศบาลตำบลและเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ทราบถึงโครงการ กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานมีลักษณะสำคัญ คือ

๑. เป็นโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน หลังจากได้มีการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จสิ้นแล้ว (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๒. เป็นโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ

๓. โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน โดยให้เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. เพื่อให้ท้องถิ่นมีทิศทางการทำงานเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

๓. เพื่อให้การติดตามประเมินผลงาน โครงการมีความชัดเจนสะดวกรมากขึ้น

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเปิดประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี แล้วเสนอให้ความเห็นชอบเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี และประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินงานประจำปีให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้ และต้องปิดประกาศไว้ให้ประชาชนรับทราบอย่างน้อยสามสิบวัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานการพัฒนาของในแต่ละปีงบประมาณ

๒. เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลงานการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณและประชาชนสามารถตรวจสอบได้

๓. ทำให้ทราบถึงกิจกรรม/ งาน / โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นๆ



ส่วนที่ ๒

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

บัญชีสรุปรจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562				พ.ศ. 2563											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
14	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทางวิชาการ	เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ	50,000	ทต.ชส.	กองการศึกษา	←														→	
15	โครงการจัดหาเวชภัณฑ์และ ปรับปรุงห้องพยาบาล	จัดหาเวชภัณฑ์และ ปรับปรุงห้องพยาบาล	10,000	ทต.ชส.	กองการศึกษา	←															→
16	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคู่ โรงเรียน	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	50,000	ทต.ชส.	กองการศึกษา รร.เทศบาล 1ฯ	←															→
17	โครงการจัดหาเตียงเหล็กพร้อม ที่นอนสำหรับห้องพยาบาล	จัดหาเตียงเหล็กพร้อมที่นอน สำหรับห้องพยาบาล	10,000	ทต.ชส.	รร.เทศบาลฯ	←															→
18	โครงการจัดหาโต๊ะไม้โรงอาหาร	จัดหาโต๊ะไม้โรงอาหาร สำหรับเด็กนักเรียน	22,500	ทต.ชส.	รร.เทศบาลฯ	←															→
19	โครงการจัดหาพัฒนาแม่ข่าย พัฒนาพัฒนาแม่ข่าย	จัดหาพัฒนาแม่ข่าย สำหรับเด็กนักเรียน	22,500	ทต.ชส.	รร.เทศบาลฯ	←															→
20	โครงการจัดหาพัฒนาตั้ง สำหรับเด็กนักเรียน	จัดหาพัฒนาตั้ง สำหรับเด็กนักเรียน	5,800	ทต.ชส.	รร.เทศบาลฯ	←															→

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562					พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมลอยกระทง	100,000	พต.ชส.	กองการศึกษา			↔											
5	โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำสี่วัดศรีมหาโพธิ์	กิจกรรมประเพณีแห่ไม้ค้ำสี่วัดศรีมหาโพธิ์	10,000	พต.ชส.	กองการศึกษา								↔						
6	โครงการฝึกอบรมชาวสวนอาหารแห่งเมืองในวันสงกรานต์	กิจกรรมฝึกอบรมชาวสวนอาหารแห่งเมืองในวันสงกรานต์	10,000	พต.ชส.	กองการศึกษา									↔					
7	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	10,000	พต.ชส.	กองการศึกษา														
8	โครงการรวบรวมราษฎรชาวน้ำและภูมิปัญญาท้องถิ่น	รวบรวมราษฎรชาวน้ำและภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000	พต.ชส.	กองการศึกษา														
9	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ	จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ	20,000	พต.ชส.	กองการศึกษา														
10	โครงการสถานวัฒนธรรมล้านนา	จัดกิจกรรมสถานวัฒนธรรมล้านนา	150,000	พต.ชส.	กองการศึกษา														
11	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา	จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา	150,000	พต.ชส.	กองการศึกษา														

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
12	โครงการจัดการแข่งขันเรือพาย	จัดการแข่งขันเรือพาย	250,000	พต.ชส.	กองการศึกษา		←												→
13	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลเยาวชนและประชาชนตำบลเวียง	จัดแข่งขันกีฬาเทศบาลภายในตำบลเวียง	100,000	พต.ชส.	กองการศึกษา														→
14	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ	10,000	พต.ชส.	กองการศึกษา														→

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ ได้ใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ (๑) และ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลเวียงเชียงใหม่ ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายชยกฤษณ์ นิสสัยสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงใหม่